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Fyrirspurn

til samgönguráðherra um NMT-farsímakerfið.

Frá Einari K. Guðfinnssyni.

1. Hvernig verður staðið að uppbyggingu NMT-farsímakerfisins um landið á næstu árum?
2. Hafa verið sett fram markmið um útbreiðslu þess í framtíðinni?


